

Số: 34 /BC-SNN

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014

thành phố Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 186/TCTL-GNTT ngày 09/02/2015 về việc báo cáo kết quả 05 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

“Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” là đề án quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/ 7/2009. Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngày 14/8/2013 thành phố Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch số 5935/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013-2015 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 155/BC-SNN ngày 25/9/2013 về việc lập Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2014 của thành phố Hải Phòng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Tài chính... Tuy nhiên do không bố trí được nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện các hoạt động như đã đề xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 219/BTC-NSNN ngày 08/01/2015 về kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013-2015, Ủy ban

nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

1. Các hoạt động dự kiến triển khai thực hiện trong quý II và III năm 2015

- Lập dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo về các bước thực hiện QLTTCD cho đội ngũ giảng dạy QLTTCD ở các cấp (01 lớp cấp huyện x 30 người; 04 lớp cấp xã (Cát Hải 30 người, Vĩnh Bảo 30 người, Thủy Nguyên 40 người; Đồ Sơn 30 người) trong thời gian 5 ngày.

- Lập dự toán kinh phí trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và hỗ trợ cho QLTTCD (máy tính, máy chiếu cho cấp tỉnh và huyện; tài liệu cho cán bộ tuyên truyền cấp xã; bảng, bút dạ, giấy rôki khổ lớn, giấy màu, giấy nhớ...)

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, trước hết người dân các khu vực thường xuyên bị thiên tai, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, ý thức chủ động phòng, chống và tích cực tham gia các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

2. Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLTTCD)” năm 2015

(Có Phụ lục kèm theo)

3. Đề xuất, kiến nghị

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” có tính cấp thiết, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng kính đề nghị đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng quan tâm bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động thực hiện Đề án năm 2015. /.

Nơi nhận:

- Tổng cục Thủy lợi;
- UBND HP;
- TT BCHPCLB&TKCNTP;
- Lưu VT.



Ký bởi: Sở Nông nghiệp và
Phát triển NT
Email:
sonnptnt@haiphong.gov.v
n
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân
thành phố Hải Phòng
Thời gian ký: 25.03.2015
09:29:13 +08:00



Phạm Văn Lập



Phụ lục

DỰ KIẾN KINH PHÍ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CÔNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CÔNG ĐỒNG (QLTTCD)” NĂM 2015

(Kèm theo Báo cáo số 34 /BC-NN&PTNT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Phong)

Đơn vị: triệu đồng

Tên chương trình, dự án	Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Năm 2015	
				KQDK	Kinh phí
Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCD					
Hoạt động 1.1: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn phù hợp và thống nhất về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCD ở các cấp và tại cộng đồng.	- Xây dựng các hướng dẫn phù hợp và thống nhất về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLTTCD ở các cấp và tại cộng đồng.	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các Sở, ngành liên quan		20
Hoạt động 1.7: Tổ chức đào tạo về các bước thực hiện QLTTCD cho đội ngũ giảng dạy QLTTCD ở các cấp	- Tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống và GNTT ở địa phương;	Ban chỉ huy PCLB&TKCN thành phố	- Ủy ban nhân dân huyện, quận. - Sở Nội vụ	01 lớp cấp huyện, 08 lớp cấp xã	100
Hoạt động 1.9: Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các cơ quan, chính quyền các cấp và bộ dụng cụ giảng dạy về QLTTCD cho đội ngũ giảng dạy	- Trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và hỗ trợ cho QLTTCD;	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các Sở, ngành, UBND huyện, xã	11 bộ dụng cụ cho cấp huyện, 20 bộ cho cấp xã	367
Hợp phần 2: Tăng cường truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về QLTTCD					
Hoạt động 2.2: Thiết lập bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở cộng đồng vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai (do cộng đồng tự xây dựng dựa trên hướng dẫn của nhóm thực hiện QLTTCD tại cộng đồng); xây dựng pa nô bản đồ và bảng hướng dẫn các bước cơ bản về chuẩn bị, ứng phó và phục hồi với từng giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai phù hợp cho từng cộng đồng.	- Điều tra, khảo sát thực địa tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; - Xác định vùng có nguy cơ; - Lập bản đồ các loại hình thiên tai; - Lập bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông; - Panô, bản đồ, áp phích, tờ rơi hướng dẫn về khu vực bị thiên tai, các biện pháp phòng tránh thiên tai.	Ủy ban nhân dân cấp huyện	Các Sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước	- Báo cáo tình hình thiên tai; lập bản đồ nguy cơ sạt lở; - 15 bộ panô, bản đồ, áp phích; tờ rơi hướng dẫn về khu vực bị thiên tai, các biện pháp phòng tránh	150

Tên chương trình, dự án	Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Năm 2015	
				KQDK	Kinh phí
Hoạt động 2.4: Thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương.	- Thành viên cộng đồng tiến hành điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về tình hình thiên tai tại địa phương và đánh giá những vùng có nguy cơ thiên tai.	Ủy ban nhân dân cấp huyện	Ủy ban nhân dân cấp xã	16 báo cáo kết quả thu thập thông tin cấp huyện	100
Hoạt động 2.5: Cộng đồng xây dựng kế hoạch hàng năm về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai của cộng đồng.	- Xác định mục tiêu, nội dung PC&QLRRTT của từng năm; - Xây dựng kế hoạch PCLB& GNTT; - Đề ra các giải pháp cho PC&QLRRTT của cộng đồng.	Ủy ban nhân dân cấp huyện	Các Ban ngành cấp xã, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước	16 bản kế hoạch	80
Hoạt động 2.6: Cộng đồng xây dựng kế hoạch hàng năm về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép biến đổi khí hậu.	- Xác định mục tiêu, nội dung; - Xác định ảnh hưởng của BDKH đến tình hình thiên tai tại địa phương; - Các giải pháp cho PC&QLRRTT của cộng đồng; người thực hiện.	Ủy ban nhân dân huyện, quận	Các Ban ngành cấp xã, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước	40 bản kế hoạch	200
Hoạt động 2.7: Xây dựng kế hoạch và triển khai diễn tập về phòng, chống và GNTT tại một số xã có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.	- Xác định các loại hình thiên tai ở địa phương; - Đưa ra các chương trình, kịch bản các tình huống thiên tai; - Xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát cho các cộng đồng địa phương. - Cử cán bộ giám sát; - Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám sát.	- UBND cấp xã - Bộ Chỉ huy Quân sự TP	Các Ban ngành cấp xã	04 cuộc diễn tập	120
Hoạt động 2.9: Thiết lập hệ thống đánh giá và giám sát các hoạt động về phòng chống và GNTT trong cộng đồng.	- Xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát cho các cộng đồng địa phương. - Cử cán bộ giám sát; - Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám sát.	Ủy ban nhân dân thành phố	Các Sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước		80
Hoạt động 2.10: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thiên tai, truyền bá các hoạt động về QLTTCD qua trang web, tờ rơi, áp phích và hệ thống thông tin đại chúng của thành phố.	- Kiểm toán mạng lưới thông tin truyền - Biên tập các chương trình để phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, đưa ra các cảnh báo, dự báo, biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp đặc điểm từng khu vực. - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thiên tai.	Sở Thông tin và Truyền thông	Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình HP, các Sở ngành liên quan	Tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu về thiên tai cấp xã	110



Tên chương trình, dự án	Hoạt động	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Năm 2015	
				KQDK	Kinh phí
Hoạt động 2.12: Tổ chức các lớp đào tạo hàng năm cho cộng đồng về tăng hoạt động riêng biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức các lớp tập huấn cho các huyện, xã, thôn tại khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai;- Giáo dục về phòng tránh thương tích trong thiên tai cho trẻ em;- Tuyển truyền về thiên tai cho người cao tuổi;- Mô hình trường học, ngôi nhà an toàn với thiên tai.	Ban chỉ huy PCLB&TKCN thành phố	Các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã	20 lớp tập huấn	200
Hoạt động 2.13: Tổ chức các buổi biểu diễn kịch về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng nhân các ngày lễ của cộng đồng.	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng các kịch bản về công tác PC và GNTT- Tổ chức diễn kịch tuyên truyền về giảm nhẹ thiên tai	Ủy ban nhân dân cấp xã	Các Ban ngành cấp xã	04 buổi diễn kịch	80

Kinh phí: Năm 2015: **1,607**

Bảng chữ: Một tỷ sáu trăm linh bảy triệu đồng